
11.fundur landbúnaðrnefndar Hrunamannahrepps 2019 

11.fundur landbúnaðarnefndar Hrunamannahrepps var haldinn 28.október 2019 kl 10:00 í Ráðhúsi 

Hrunamannahrepps. Nefndin mætti, Björgvin Ólafsson, Benedikt Kristinn Ólafsson og Jóhanna Bríet 

Helgadóttir, ásamt oddvita og sveitarstjóra.  

Dagskrá fundarins:  

1. Fjallskil 

a. Landverð verður óbreytt frá fyrra ári, 1.3%. 

b. Búfé per/haus hækkar úr 85kr í 87kr.  

 2. Fjallaskálar 

a. Það þarf að auglýsa eftir umsjónarmanni með fjallaskálum á Hrunamannahreppi. 

Auglýsingin verður birt í nóvember. 

 b. Ráðast þarf í að hlúa að skálunum, t.d. að mála skálana.  

3. Fjárhagsáætlun  

a. Það þarf að auglýsa eftir verktaka til þess að sjá um girðingavinnu inni á afrétti.  

b. Mikilvægt að laga veginn frá Búrfelli að Svínárnesi.  

c. Nefndin leggur til að farið verði í að klára milligerðir í réttunum. Það þarf að bæta við 3-4    

milligerðum.  

4. Annað 

 a. Tófumál: það þarf að leggja meiri áherslu á tófu í byggð.  

 

Fundi slitið klukkan 11:50. 

 


